

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวม (บาท)
๑	<p>รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง๔.) ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (มอก.๙๐๐๑) หรือที่ดีกว่า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลักษณะทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร ติดฟิล์มกรองแสง, วิทยุ DVD และเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต- ถังบรรทุกน้ำทำด้วยเหล็กอย่างดี ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแท่นป้อนฉีดน้ำใช้สำหรับดับเพลิง, รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น- ด้านบนหัวถังติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยแผง LED ๘ แผง ช้างละ ๔ แผง ด้านหน้า ๒ แผง ด้านหลัง ๒ แผง ปรับได้ ๔ จังหวะ	๑	คัน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐

/ไฟกระพริบ...

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวม (บาท)
	<p>ไฟกระพริบ LED ๖ แฉง ข้างละ ๓ แฉง ด้านหน้า ๑ แฉง ด้านหลัง ๑ แฉง และมุม ข้างละ ๑ แฉง ตรงกลางติดตั้งลำโพง ฝาครอบ ลำโพงทำด้วยสแตนเลส ฝาครอบไฟ ทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แฉงไฟมีขนาด (ยาวXกว้างXสูง) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐L x ๓๑.๕W x ๑๕H (ซม.)</p> <p>ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๔ โวลต์ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๘ เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านท้ายรถติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพื่อ สะดวกในการใช้งานตอนกลางคืน - ชุดโคมไฟสัญญาณและชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (มอก. ๙๐๐๑) หรือที่ดีกว่า จากหน่วยงาน ที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวง อุตสาหกรรมในขอบข่ายการติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นในการประกอบ ยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอ ราคาต้องนำแค็ตตาล็อก, หนังสือรับรอง มาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายมาแสดง - เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ผลิตใน ประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิต จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 				